

เอกสารลงลายมือรับทราบมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภทการจ้าง	ลงนามรับทราบ
กลุ่มงานการแพทย์			
น.ส.วิภา อุทยานินทร์	ผู้อำนวยการ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)	ข้าราชการ	
นายศดิยะ คิริลือสาย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายกล้าณรงค์ ระติเดช	นายแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	
นายบุญญฤทธิ์ เกี้ยวสูงเนิน	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายปรัชญา อินทร์หมื่นไวย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.ศุภยชนก โนนใหม่	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายศรัณย์ ปุ๋ยกระโทก	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายธนาชาติ แก้วใส	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายสุปริษา ขวัญจันทิก	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
กลุ่มการพยาบาล			
นางอรทัย เบินกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม			
น.ส.ธนาภรณ์ สิมศิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางสุวรรณี ต้นประคองสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางธิดา ศิริศรีมังกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางสิริภัทร์ นันใจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.สุภัทรา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นายศุภชัย เดชโคบุตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	
น.ส.ภัทราวดี พรหมมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
น.ส.นิภา ฉาบครบุรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางทองแดง ภิญโญทรัพย์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ	
นายสังคม สวัสดิ์พันธ์	พนักงานบริการ	พกส.	
น.ส.นิภาภรณ์ มัทรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ข้าราชการ	
น.ส.ศิรินญา วรรณพันธ์	พนักงานธุรการ	พกส.	
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก			
น.ส.พรนภา คณารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
น.ส.สุรัชดา พงษ์พิมาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางสุกัญญา โชวีใหม่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางสมหมาย หวังคุ้มกลาง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ	
นางกานดา สังออน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
น.ส.กัญยรัตน์ สุวรรณศรี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
น.ส.อัจฉิมา ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพ	ข้าราชการ	
งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD)			

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภทการจ้าง	ลงนามรับทราบ
นางนุจรี เดชบุตรศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางวรรณิศา กล่ำสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
น.ส.ชุตติกาญจน์ ลวกไธสง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด			
นายพลีษฐ์ วิริยะสิริกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางสุภาภรณ์ สุดสมัย	นักจิตวิทยาปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายอนุพันธ์ มีเหมาะ	นักจิตวิทยา	ข้าราชการ	
คลินิกไต			
น.ส.สุรารทิพย์ คำสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ			
น.ส.วัชรี พิมพ์ภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางเนตรนภา พลพิชิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
น.ส.ฉนิษฐดา คำสารีรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางเสงี่ยม คำจันวงศ์ษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางกัลยา อินทะวุธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
น.ส.จารุวรรณ เหมินไธสง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน(เวชกิจฯ)	ข้าราชการ	
นายนพเก้า ธงชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน(เวชกิจฯ)	ข้าราชการ	
นางนิตยา บุญมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นายวิวัฒน์ ประกอบผล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน(เวชกิจฯ)	ข้าราชการ	
น.ส.อุทัยวรรณ อภิรักษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นางศรีสกุล ศรีนาค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายอำนาจ แคนทองกลาง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.สุติรัตน์ ชีวาเจริญวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.ลลภาภา นาเมือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.เมธินี ทองชู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายรังสรรค์ สุขะนนท์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ	
นางพัชรี แก้วคำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
น.ส.สุวรรณา สุวรรณวิชุด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
นายกิตติกรณ์ ศรีนาค	พนักงานเปล	พกส.	
นายสนอง ชัยบำรุง	พนักงานเปล	พกส.	
นายสมบุรณ์ ตะบองทอง	พนักงานเปล	พกส.	
นายสัมพันธ์ เทียบอุดม	พนักงานเปล	พกส.	
นางสาววิมล พานทอง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
น.ส.ขวัญฤทัย ประภาเวสูง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
นายคณิต สิงห์ใหญ่	พนักงานเปล	พกส.	
นายเอนก เพ็ชรภักดี	พยาบาลวิชาชีพ	ข้าราชการ	
งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอดและผ่าตัด			

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภทการจ้าง	ลงนามรับทราบ
น.ส.อัญชลิ วงษ์ดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	
นางลัดดาวัลย์ ศรีนาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	ลัดดาวัลย์
นางจุรีพร จินจุเหลื่อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	จุรีพร
น.ส.รัชนิกร จำปาจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	รัชนิกร
น.ส.จุฑามาศ ศรีสุระ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	จุฑามาศ
น.ส.เมวดี ห่อไรสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	เมวดี
นางเครือวัลย์ ปะพาน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ	เครือวัลย์
น.ส.พรพรรณ ไชยสิทธิ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	พรพรรณ
น.ส.มนัสนันท์ อินทรโสม	พนักงานช่วยการพยาบาล	พกส.	มนัสนันท์
งานการพยาบาลหน่วยจ่ายกลาง			
นางทองศรี เทียนไรสง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ	ทองศรี
นางรัชฎาพร ธงชัย	พนักงานประจำตึก	พกส.	รัชฎาพร
นางสมพร กองกาญจน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	สมพร
นางจำลอง เขียวกลาง	พนักงานซักฟอก	พกส.	จำลอง
นางบังอร แสนสรศรี	พนักงานซักฟอก	พกส.	บังอร
น.ส.กัลยา เซ็นนอก	พนักงานซักฟอก	พกส.	กัลยา
นางนพเก้า ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	นพเก้า
น.ส.ศิริพร กิจขุนทด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ศิริพร
นางจรีนันท์ ลีอองโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	จรีนันท์
น.ส.หนึ่งฤทัย นิมกระโทก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	หนึ่งฤทัย
น.ส.ฐิติมน พาพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ฐิติมน
นายวันเฉลิม ศรีนาค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	วันเฉลิม
น.ส.ฐิติพรรณ แยมจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ฐิติพรรณ
น.ส.น้ำผึ้ง ขอบจิตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	น้ำผึ้ง
น.ส.ดวงกมล ฤทธิ์ไรสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ดวงกมล
น.ส.สุนิศา ปะนัดสุจำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	สุนิศา
นางประทุมรัตน์ นนทะสี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	ประทุมรัตน์
นางอรทัย แก้วพะเนา	พนักงานช่วยการพยาบาล	พกส.	อรทัย
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง			
นางปณยวีร์ แก้วสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	ปณยวีร์
นางพัชรินทร์ พินทะเนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	พัชรินทร์
นางกุลภรณ์ อิงญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	กุลภรณ์
น.ส.ชนกวัลย์ ไตรคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ชนกวัลย์
นางจิรวรรณ เศรษฐี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	จิรวรรณ
น.ส.ฐาปะณี ศรีสุระ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ฐาปะณี
น.ส.จุรีรัตน์ เศรษฐี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ข้าราชการ	จุรีรัตน์
น.ส.กัญญา มีมานะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	กัญญา

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภทการจ้าง	ลงนามรับทราบ
นางพัชรีดา วิไลลักษณ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	พัชรีดา
น.ส.เกวลิ สิงห์ใหญ่	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	เกวลิ
น.ส.ภาวิณี ย่อกลาง	พยาบาลวิชาชีพ	ข้าราชการ	ภาวิณี
น.ส.อรพิน ลินปรุ	พยาบาลวิชาชีพ	ข้าราชการ	อรพิน
น.ส.นฤมล หุ้มไธสง	พยาบาลวิชาชีพ	ข้าราชการ	นฤมล
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ			
นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	เกียรติศักดิ์
นายสาคร สียงนอก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ข้าราชการ	สาคร
นายบัณฑิต แต่งแก้ว	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	พกส.	บัณฑิต
นางสาววรรณิดา เทียงวัจนกุล	นวก.สาธารณสุข	ข้าราชการ	วรรณิดา
งานเวชระเบียน			
นางรำนวย ฤทธิไธสง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	ข้าราชการ	รำนวย
นายจุลจักรพงษ์ โสภา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	จุลจักรพงษ์
นางสาวนุชจรี มีชำนาญ	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	นุชจรี
น.ส.สุปราณี คอยดอน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ	สุปราณี
นางอรุณ พรอารีรักษ์	พนักงานบัตรรายงานโรค	พกส.	อรุณ
นางณัฐริดา จุมผา	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ลูกจ้างชั่วคราว	ณัฐริดา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป			
นางวิระวัลย์ พรหมรินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ	วิระวัลย์
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุระ	นักวิชาการพัสดุ	พนักงานราชการ	สุรสิทธิ์
นางสาวจุฑารัตน์ สายชล	นักวิชาการการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	จุฑารัตน์
นางมณิศา ดัชฎยาวัตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	มณิศา
น.ส.ประณยา ดาไธสง	พนักงานธุรการ	พกส.	ประณยา
นายบุญยัง บุญรอด	นักทรัพยากรบุคคล	พกส.	บุญยัง
นายอนนทกร กุมปรุ	พนักงานพัสดุ	พกส.	อนนทกร
นางอรณัญช์ เทือกเถาว์	พนักงานธุรการ	พกส.	อรณัญช์
น.ส.บังอร วรจันทร์	พนักงานพัสดุ	พกส.	บังอร
น.ส.อนันตญา นิยน์ตั้ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	พกส.	อนันตญา
น.ส.สุภาพร โลพันดุง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	พกส.	สุภาพร
นายชัยสิทธิ์ ฤทธิไธสง	พนักงานพัสดุ	พกส.	ชัยสิทธิ์
นางรัศมี มณีจันทร์	พนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)	พกส.	รัศมี
งานโภชนศาสตร์			
น.ส.ภาวิณี บุคดาคำ	นักโภชนาการ	ข้าราชการ	ภาวิณี
นางวัลทนีย์ แก้วบุรพา	พนักงานประกอบอาหาร	พกส.	วัลทนีย์
งานซ่อมบำรุง			
นายพิชิต นาคินทร์ชาติ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	ข้าราชการ	พิชิต
นายสงวนศิลป์ โทณสินธุ์	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	พกส.	สงวนศิลป์

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภทการจ้าง	ลงนามรับทราบ
นายสุรภาส บำเพ็ญ	นายช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	พกส.	
งานยานพาหนะ			
นายวันชัย ทวนท้าว	พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)	พกส.	
นายสมปอง ลีนโพธิ์กลาง	พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)	พกส.	
นายสรายุทธ ประวันตา	พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)	พกส.	
กลุ่มงานทันตกรรม			
น.ส.ภัทราพร อูรเคนทร์ (คึกกี้)	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.ณัฐธิดา วิวัธเกยวงศ์ (พลอย)	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.อิสริยา เล็กคณา (มีน)	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.รินทร์ปารย์ ยศอมรสุนทร (มีน)	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นางสมมาส สาคร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ข้าราชการ	
น.ส.ธัญญาศิริ เตียตระกูลวิวัฒน์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ข้าราชการ	
นายวรชัย ลิไรสง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พกส.	
นางอนันต์ ผากไรสง	พนักงานบริการ	พกส.	
น.ส.รัตนาภรณ์ บุญรอด	พนักงานบริการ	พกส.	
นางสังวาลย์ บุญรอด	พนักงานบริการ	พกส.	
นายจิตติพัฒน์ กรุมปรุ	พนักงานบริการ	พกส.	
นายจักรี หวังคุ่มกลาง	พนักงานบริการ	พกส.	
นางสาวรวิษญา สกุลเข็มขุนทด	นวก.ทันตสาธารณสุข	ข้าราชการ	
น.ส.เจนจิรา ประกอบผล	นวก.ทันตสาธารณสุข	ข้าราชการ	
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ			
น.ส.ศศิมา ศรีท่ามา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	
นายสุภสันต์ สายสี	เภสัชกรปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นายมานิตย์ หังกระโทก	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	ข้าราชการ	
น.ส.เกสินี แจ่มใส	เภสัชกรชำนาญการ	ข้าราชการ	
นายจิรายุ มณียะเลิศ	เภสัชกรชำนาญการ	ข้าราชการ	
น.ส.ปราณี นิลไรณา	เภสัชกรปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
นางสาวสมพร คุ่มเรือน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	ข้าราชการ	
น.ส.วรกานต์ มิตรวงศ์	เภสัชกรปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.นุจรี เขียวกลาง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	
น.ส.พัชรินทร์ โลไรสง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	
น.ส.ศิรินาถ ทบพวก	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ข้าราชการ	
นายถวัลย์ เขียวกลาง	พนักงานประจำห้องยา	พกส.	
นายนพดล ใจกล้า	พนักงานประจำห้องยา	พกส.	
น.ส.หทัยชนก คำขันธ์	เภสัชกร	ข้าราชการ	
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู			
น.ส.วันเพ็ญ เมธานันทิวรรช	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	ข้าราชการ	

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภทการจ้าง	ลงนามรับทราบ
น.ส.ณัฐธญา พันธุ์โอภาส	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	ข้าราชการ	
นายธนพล พูลสุขโข	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ข้าราชการ	
น.ส.นภาพร ประดั่งทะเลสา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พ.ก.ส.	
นางสุมาลี พูนโตนด	นักกายภาพบำบัด	ข้าราชการ	
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
นายปราโมช ชีจะโปะ	นักเทคนิคการแพทย์	ข้าราชการ	
นายวรรณกร หวังคุมกลาง	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ข้าราชการ	
น.ส.ปรีศณี วงศ์ไธสง	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ข้าราชการ	
น.ส.พีรพร โพธิ์จันทร์	นักเทคนิคการแพทย์	ข้าราชการ	
น.ส.พจนีย์ ปวีระธา	พนักงานบริการ	พ.ก.ส.	
นายบรรจง มณีจันทร์	พนักงานบริการ	พ.ก.ส.	
น.ส.จุรีรัตน์ อนันต์เอื้อ	พนักงานบริการ	พ.ก.ส.	
กลุ่มงานรังสีวิทยา			
นายศุภี อางสาลี	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	พ.ก.ส.	